





## โครงการ “ศาลจังหวัดภูเก็ตร่วมใจไกลเกลียฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔”

\*\*\*\*\*

### ๑. หลักการและเหตุผล

ตามที่ศาลยุติธรรมได้มีนโยบายในการส่งเสริมกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ก่อนฟ้องและหลังฟ้อง เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้นด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และเป็นธรรม โดยมีผู้ประณีประนอมทั้งที่เป็นบุคลากรในศาลและบุคคลภายนอกที่มีความสามารถ และผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้ช่วยเหลือคู่ความให้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยกันได้โดยมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาและยุติข้อพิพาท ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจ รมรงค์ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายให้แก่คู่ความและประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สำนักงานศาลยุติธรรม โดยสำนักส่งเสริมงานตุลาการ จึงให้ศาลยุติธรรมทั่วประเทศจัดกิจกรรมโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การกระบวนทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแก่ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วประเทศ และขยายให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย อันช่วยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในสังคม ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการระงับการยุติธรรม สร้างความปรองดอง รู้รักสามัคคี และสานสัมพันธ์อย่างสันติและยั่งยืนต่อไป

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอกใหม่ มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นและขยายตัวเป็นวงกว้างโดยผู้ติดเชื้อแทบทุกจังหวัดของประเทศ ฉะนั้น เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว และเป็นการพัฒนากระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท สอดคล้องกับนโยบายประธานศาลฎีกา ข้อ ๑ เสมอภาค “ประชาชนต้องได้รับความเป็นธรรมอย่างเสมอภาค” ด้วยการลดขั้นตอน ลดภาระค่าใช้จ่าย ระยะเวลาในการดำเนินคดี และปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินคดีอย่างเหมาะสมและเท่าเทียม และข้อ ๓ สร้างสรรค์ “สร้างกลไกการดำเนินงานพิจารณาและการพิพากษาศักดิ์ที่ทันสมัย” ด้วยการพัฒนากลไกและระบบการดำเนินงานคดีที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ ความปลอดภัยของประชาชน และเศรษฐกิจสังคมของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และสอดคล้องกับบริบทของสังคม ศาลจังหวัดภูเก็ต จึงเห็นสมควรจัดทำโครงการ “ศาลจังหวัดภูเก็ตช่วยร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔” โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

### ๒. วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและคู่ความในการยุติข้อพิพาท โดยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งก่อนฟ้องและหลังฟ้อง ทั้งวิธีไกล่เกลี่ยแบบปกติและแบบออนไลน์
- ๒) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในสังคม ก่อให้เกิดความปรองดองและสันติภาพ รู้รักสามัคคี และมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม
- ๓) เพื่อให้ประชาชนผู้รอดคดีในคดีและประชาชนทั่วไปที่มีข้อพิพาทกัน ได้มีทางเลือกในการยุติคดีหรือข้อพิพาทด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และเป็นธรรม ช่วยลดการเดินทางศาลของประชาชน และลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค
- ๔) เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีการสื่อสารและวิธีพิจารณาทางอิเล็กทรอนิกส์มาในการดำเนินกระบวนพิจารณาของศาล อันถือเป็นการพัฒนากระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
- ๕) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายแก่ประชาชน

### ๓. เป้าหมาย

จุดมุ่งหมายการรณรงค์นำการระงับข้อพิพาททางเลือกโดยการนำคดีเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมากขึ้นทั้งในชั้นก่อนฟ้องคดีและหลังฟ้องคดี ทั้งในรูปแบบการไกล่เกลี่ยวิธีปกติศาลและการไกล่เกลี่ยออนไลน์ เพื่อลดปริมาณข้อพิพาทคดีที่จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาล ลดการมาศาลของประชาชน และลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค โดยกำหนดเป้าหมายให้มีปริมาณคดีที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของปริมาณคดีที่เข้าสู่ศาล มีปริมาณคดีที่เข้าสู่ศาลไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของปริมาณข้อพิพาทที่ดำเนินการไกล่เกลี่ย



ขอเชิญชวนคู่ความและประชาชนผู้มีข้อพิพาท มาติดต่อขอพิพาทเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย ไปโครงการ

ปรึกษา โทร. 2564

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมที่...

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจำศาลจังหวัดภูเก็ต โทร. 0 4486 1236 ต่อ 117 หรือ 06 5517 5004

06 1058 9377

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ศาลจังหวัดภูเก็ต

pkwcm@mediation.coj.go.th

ผ่านระบบ CIOS